



เอกสารปกขาวของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

“เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจสากล”

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย: ความเป็นมา

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ แอมแชม เป็นสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศ มีสมาชิก ๖๕๐ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน ๒,๐๐๐ คน มีการลงทุนสะสมในประเทศไทยแล้วกว่า ห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ก่อให้เกิดการจ้างงานคนไทย ๒๐๐,๐๐๐ อัตรา แอมแชมช่วยดึงดูดอย่างแข็งขันให้บริษัทสหรัฐ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และส่งเสริมหุ้นส่วนทางพาณิชย์ที่มั่นคงกับรัฐบาลไทย นอกจากนี้ แอมแชมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัยอันมาจากการบริจาคของสมาชิกแอมแชมและจากกิจกรรมระดมทุนของแอมแชม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา แอมแชมได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า ๒,๙๐๐ ทุน และแอมแชมยังบริจาคเงินกว่า ๑๑๐ ล้านบาท ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นชนบทของประเทศไทยผ่านโครงการ “Adopt-a-School” ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างและจัดหาอาคารห้องเรียน ห้องสมุดและอุปกรณ์ ห้องน้ำ หอพักนักเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา ถึงเก็บน้ำ และระบบกรองน้ำ

แอมแชมถือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลและศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่สามารถประสานงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทอเมริกัน บริษัทไทย และบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในประเทศไทยผ่านมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย สมาชิกของเรามุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของแรงงาน จัดการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับพนักงาน ดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย: หุ้นส่วนกับรัฐบาลไทย

แอมแชมมีข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกของเราเชื่อว่า ข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติและบรรลุผลได้ในระยะสั้นถึงปานกลาง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของประเทศไทย และกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน ในการนี้ แอมแชมมีข้อเสนอแนะเพื่อร่วมมือกับรัฐบาลไทยในหกสาขา ดังนี้ (๑) การสาธารณสุข (๒) เศรษฐกิจดิจิทัล (๓) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๔) ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (๕) 5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (๖) การท่องเที่ยวและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม แอมแชมพร้อมที่จะหารืออย่างสร้างสรรค์กับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ร่วมของเรา



การสาธารณสุข

แอมแชมสนับสนุนการส่งเสริมประเทศไทยในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชั้นนำระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวางตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการแพทย์ชั้นนำตติยภูมิสำหรับกรณีการรักษาที่ซับซ้อน และเพื่อช่วยดึงดูดผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎและข้อบังคับบางประการที่จำกัดการเข้าถึงยานวัตกรรมและการรักษาขั้นสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและแนวทางการส่งเสริมท้องถิ่นภายใต้ใบอนุญาตนวัตกรรมไทย

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ลดขั้นตอนการออก ใบประกอบโรคศิลป์ / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติ เพื่อคงระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างความแข็งแกร่งในสถานะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ต่างอนุญาตให้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติแล้ว

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ในการดึงดูดแพทย์และทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตดังกล่าว

การส่งเสริมท้องถิ่นภายใต้ใบอนุญาตนวัตกรรมไทย

ควรปรับใบอนุญาตนวัตกรรมไทยให้ครอบคลุม ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่ทำการวิจัยยาชีวภาพด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรมและการรักษาขั้นสูงได้มากขึ้น ในปัจจุบันนโยบายใบอนุญาตนวัตกรรมไทยส่งสัญญาณที่ผิดไปยังบริษัทต่างประเทศ เพราะการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในบัญชียานวัตกรรมไทยซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นของคนไทย หากสามารถแสดงให้เห็นว่ายาสามัญของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทางชีวภาพเท่าเทียมกับยาของบริษัทคู่แข่ง

ระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญา

ควรจัดแนวทางของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและปรับปรุงการจดทะเบียนและการคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมระบบสาธารณสุขของไทย และการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ รัฐบาลไทย ควรพิจารณาเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่มีความสามารถ และเลือกใช้การปรับระยะเวลาสิทธิบัตร

เศรษฐกิจดิจิทัล

แอมแชมสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลในที่นี้ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดิจิทัลโดยพื้นฐานหรือธุรกิจที่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อเสริมบริการดั้งเดิม ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคมและ



เศรษฐกิจ รวมถึงบทบาทของภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเสนอประเด็นต่อไปนี้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ให้โอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายรองและกฎกระทรวงที่จะร่างขึ้นเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบกฎหมาย
ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แอมแชมเชื่อว่า “อินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้” เป็นความ
รับผิดชอบของทุกคน และเป็นรากฐานสำหรับระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยและครบวงจร เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มี
พลวัตของประเทศไทย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานโครงสร้างภาษี ที่ประเทศไทยอาจนำมาใช้สำหรับธุรกรรมอีคอมเมิร์ซให้สอดคล้องกับโครงสร้างของประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นใหม่ มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลก
เนื่องจากปริมาณการค้าของอีคอมเมิร์ซเพิ่มทวีคูณอย่างต่อเนื่อง

ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสังคมไร้เงินสด

ร่วมกับแอมแชมและสมาชิกของเรา ในการริเริ่มเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสู้กับ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการฉ้อโกงทางการเงิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทยให้อยู่ใน
ระดับที่ทันสมัย และสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสำหรับการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม

ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ไทย รัฐบาลไทยควรได้รับการยกย่องที่พยายามอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มและส่งเสริมระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาและ
ภาคส่วนใหม่ๆ ทำให้เกิดการยอมรับและปรับใช้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้
มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบการชำระเงิน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ให้โอกาสแอมแชมทำงานกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและหุ้นส่วนจากภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนงานและสถาปัตยกรรมเฉพาะสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลของรัฐบาลในวงกว้าง
นอกเหนือจากความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินในโลกไซเบอร์แล้ว การใช้ประโยชน์จากการระบุยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กำลังทวี
ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยเท่านั้น แต่ช่วย
ให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย รัฐบาลไทยควรมุ่งเน้นการสร้างฐานรองรับการระบุยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่มีความปลอดภัย
สูง ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมด้วยได้ นอกจากการปรับปรุง ธุรกรรมเชิงพาณิชย์แล้ว การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะ
ช่วยลดโอกาสในการฉ้อโกงและจะช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการภาครัฐให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน



การปฏิรูประบบโทรคมนาคม

ปฏิรูปสาขาโทรคมนาคมเพื่อกำจัดความไร้ประสิทธิภาพของตลาดซึ่งเป็นการกีดกันการลงทุนและจำกัดความพร้อมของเครือข่ายในประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในวงกว้าง แต่โครงสร้างพื้นฐานของสภาพแวดล้อมด้านโทรคมนาคมยังไม่พัฒนาไปสู่ระดับที่เหมาะสม การบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่เหมาะสมและการจัดสรรความถี่จำเป็นต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อดึงดูดเงินลงทุนหลายพันล้านบาทที่จำเป็นสำหรับการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ทันสมัยและจำเป็น อย่างเช่น 5G การกำหนดราคาค่าคลื่นความถี่ในการประมูลไม่ควรขึ้นอยู่กับรายได้ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว แต่ควรรวมถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะยาวในทุกภาคส่วนของตลาดค้าส่งและค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม การพึ่งพาหน่วยงานกำกับดูแลอิสระที่มีความโปร่งใสและมีอำนาจเหมาะสมในการกำหนดและบังคับใช้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เป็นสิ่งจำเป็นหากประเทศไทยหวังที่จะก้าวให้ทันกับ ภูมิภาคอื่น ด้านโทรคมนาคมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การปรับปรุงกฎระเบียบของทางราชการ

ดำเนินการผลักดันโครงการ "ใบอนุญาตอย่างง่ายและชาญฉลาด" เพื่อยกเลิกกฎหมายและข้อบังคับที่ซ้ำซ้อนและเกินความจำเป็น ยังคงมีกฎระเบียบจำนวนมากที่มีผลบังคับใช้ แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกต่อไป และในบางกรณีอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล เราสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่จะส่งเสริมการให้บริการทางออนไลน์ สนับสนุน "แนวความคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน" ในขณะที่ปกป้องสิทธิของพนักงาน สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง" และเปิดใช้เทคโนโลยีใหม่เช่น โทรเวชกรรมหรือแพทย์ทางไกล และหุ่นยนต์ แอมแซมยินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการเสนอแนวคิดและทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เอสเอ็มอี มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ฐานภาษี การจ้างงาน และนวัตกรรมในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความพยายามของประเทศไทยในการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา ยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เราขอเสนอแนะประเด็นต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายดังกล่าว

การเข้าถึงเงินทุน

ควรสร้างนโยบายหรือโครงการในการเข้าถึงเงินทุนสำหรับเอสเอ็มอีที่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้ดีขึ้นเพื่อการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบัน โครงการเอสเอ็มอีของธนาคารต่าง ๆ มุ่งเน้นการเสนอขายบริการให้กับเอสเอ็มอี แทนที่จะช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเป็นประโยชน์แก่เอสเอ็มอี ดังนั้น แผนการสนับสนุนทางการเงินของรัฐบาลที่ให้ธนาคารเสนอ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมพร้อมเงื่อนไขที่บริหารจัดการได้จะช่วยให้อเอสเอ็มอีลดภาระทางการเงินที่มาจากแหล่งเงินทุนที่มีราคาแพงได้

อุปสรรคของระบบราชการ

ควรอัปเดตโครงการเพื่อการส่งเสริมเอสเอ็มอี และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ โครงการที่เน้นการส่งเสริมเอสเอ็มอี ควรให้บริการลูกค้าเอสเอ็มอีด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะการคืนเงิน กระบวนการการสมัครเข้าโครงการ การอนุมัติในข้อกำหนดอื่น ๆ ด้วย โครงการการส่งเสริมธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีต้นทุนสูงสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะผู้ประกอบการจะต้องจัดสรรทรัพยากรและ



บุคคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้การจัดการบริการระดับมืออาชีพ เพื่อให้ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมธุรกิจ ซึ่งความล่าช้าในการขอ
คืนภาษีและการพิจารณาดำเนินการใบสมัครต่าง ๆ อาจทำให้สถานะทางการเงินของเอสเอ็มอีประสบปัญหาได้

การจัดสรรการส่งเสริมธุรกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน

ควรจัดสรรการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีฐานบริการให้มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เนื่องจากการ
ส่งเสริมธุรกิจของประเทศไทยในอดีตนั้นมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจฐานการผลิต แต่แนวโน้มของโลกกำลังเปลี่ยนไปจากการผลิตสู่การ
บริการ

ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แอมแชมชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนบริษัทอเมริกัน บริษัทไทย และบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพของระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ความพยายามของรัฐบาลได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย ซึ่งบริษัทใน
สาขาต่าง ๆ สามารถดำเนินงานวิจัย ทดลองบริการและผลิตภัณฑ์ของตนและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แต่ก็ยังมีความท้าทายบางประการที่
สามารถแก้ไขได้เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โครงการใบอนุญาตที่ง่ายและชาญฉลาด

ดำเนินโครงการใบอนุญาตที่ง่ายและชาญฉลาดต่อไป ซึ่งจะช่วยยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยและไม่จำเป็น ปรับปรุงกระบวนการ
อนุมัติกฎระเบียบ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามโดยบริษัทต่าง ๆ

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลดขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก หลาย
บริษัทแจ้งถึงความล่าช้าในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตามความต้องการของบริษัท และ
หน่วยงานของกรมสรรพากร

การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและการค้า

เพิ่มความพยายามในการวางแนวทางให้สอดคล้องกับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าขององค์การการค้าโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดึงดูดการลงทุน และสนับสนุนโอกาสทางการค้า ความ
พยายามในที่นี้รวมถึงการส่งเสริมการค้าการณได้และความเป็นธรรมในการค้า โดยจำกัดการใช้อำนาจการตัดสินใจที่ใช้ดุลยพินิจได้
เองโดยหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และปฏิบัติตามกฎระหว่างประเทศที่ตกลงกันไว้ในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การประเมินอัตราศุลกากร และการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร แอมแชมและสมาชิกพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา
สาธารณะเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและข้อริเริ่มอื่น ๆ

การสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับบริษัทที่กำลังดำเนินกิจการในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคต่อไป โดยเพิ่มสิทธิพิเศษในการลงทุนให้กับ
บริษัทที่ลงทุนไปแล้ว ปัจจุบัน นโยบายระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกสนับสนุนให้บริษัทใหม่ ๆ ลงทุนในบางสาขาอุตสาหกรรม
เท่านั้น แต่กลับไม่เสนอสิ่งจูงใจให้บริษัทที่มีอยู่แล้วเดิม สนใจเพิ่มกำลังการผลิตหรือลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ หลักการนี้ ยังใช้กับธุรกิจที่



ไม่ได้ดำเนินกิจการในสาขาอุตสาหกรรมที่มีการจัดลำดับความสำคัญ แต่มีส่วนสนับสนุนโซ่อุปทานและระบบนิเวศธุรกิจ นอกจากนี้ควรมีการขยายและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับธุรกิจในระยะเชิงเศรษฐกิจตะวันออก โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แอมแชมชื่นชม ความพยายามของรัฐบาลไทยในช่วงปีที่ผ่านมา ๑ มา ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับแรงงานไทย ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและโครงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เรามีข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลไทยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

เศรษฐกิจดิจิทัล

เปิดโอกาสให้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รวมทั้งในต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกำหนดนโยบายและแผนงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะหลัก การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่แรงงาน นโยบายอาจมุ่งสู่การมอบทักษะพื้นฐานแก่แรงงานในอนาคต ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานและการเจริญเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่โปรแกรม STEM ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร รวมถึงความเชี่ยวชาญ ในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเสริมโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ทั้งแบบเชิงเทคนิคและไม่เชิงเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล

การสาธารณสุข

ผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับใบอนุญาตในสาขาการดูแลสุขภาพเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมากขึ้น และช่วยลดภาระของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัดในปัจจุบันส่งผลให้โรงพยาบาลและสถาบันระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ไม่สามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทยได้ (โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล) เนื่องจากไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้

ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก

ขยายบัญชีรายการทักษะเฉพาะทางที่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจในระยะเชิงเศรษฐกิจตะวันออก ถึงแม้ว่าจะได้มีการผ่อนคลายบางโควตาแรงงานในภูมิภาคภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปบ้างแล้ว แต่นายจ้างยังคงต้องการรับจำนวนคนที่มีความสามารถมากขึ้นมาทำงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลดข้อกำหนดที่มีต่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่จำกัดการจ้างบุคคลต่างชาติ และดึงดูดทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของเอสเอ็มอีในท้องถิ่นและระบบนิเวศของผู้ประกอบการ ธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวนมากอยู่ในแนวหน้าของกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ออนาคต และต้องการเข้าถึงผู้มีความสามารถระดับโลก ซึ่งอัตราส่วนพนักงานปัจจุบันและการกำหนดเงินทุนสำหรับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเอสเอ็มอี ในขณะที่แรงงานในประเทศจะได้รับประโยชน์จากการถ่ายโอนทักษะที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานใกล้ชิดกับพนักงานที่มีทักษะสูง



การท่องเที่ยวและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของโลก โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาจนกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสามอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยว มาเยือนประเทศไทยเกือบ ๔๐ ล้านคนต่อปี ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเป็นไปอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงปริมาณที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

เราจึงขอเสนอแนะและสนับสนุนแนวคิด “การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ” ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพราะการลงทุนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แอมแชมยินดีและพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของเรา เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สิงหาคม ๒๕๖๒